

# Thông Thạo Giáo Lý: Bài Đánh Giá 1—Hướng Dẫn Học Tập

SÁCH HỌC KINH TÂN ƯỚC DÀNH CHO LỚP GIÁO LÝ

## Ghi nhớ phần tham khảo và cụm từ thánh thư then chốt

Hãy làm quen với các đoạn thánh thư thông thạo giáo lý và các cụm từ thánh thư then chốt. Em có thể muốn tải xuống và sử dụng ứng dụng Thông Thạo Giáo Lý dành cho thiết bị di động để giúp em ôn tập.

Ma Thi Ơ 5:14–16. “Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy.”

Ma Thi Ơ 11:28–30. “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ.”

Ma Thi Ơ 16:15–19. Chúa Giê Su phán: “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho người.”

Ma Thi Ơ 22:36–39. “Người hãy yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời người. ... Người hãy yêu kẻ lân cận.”

Lu Ca 2:10–12. “Ấy là hôm nay tại thành Đa Vít đã sanh cho các người một Đấng Cứu Thế, là [Ky Tô], là Chúa.”

Lu Ca 22:19–20. Chúa Giê Su Ky Tô truyền lệnh: hãy dự phần Tiệc Thánh “để nhớ đến ta.”

Lu Ca 24:36–39. “Thần thì không có thịt xương, mà các người thấy Ta có.”

Giăng 3:5. “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”

Giăng 3:16. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài.”

Giăng 7:17. “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý.”

Giăng 17:3. “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng [Chúa Giê Su Ky Tô].”

## Áp dụng giáo lý vào các tình huống thực tế

- Hãy sử dụng một hoặc nhiều đoạn thánh thư thông thạo giáo lý để trả lời cho người đưa ra câu hỏi: “Kinh Tân Ước dạy gì về việc đạt được chứng ngôn cá nhân rằng giáo lý được giảng dạy trong Giáo Hội là từ Thượng Đế?”
- Nếu dạy cho người nào đó về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho họ, thì em có thể sử dụng những đoạn thông thạo giáo lý nào trong Kinh Tân Ước? Em có thể sử dụng những đoạn này như thế nào để giải thích về tình yêu thương của Thượng Đế?

Hãy chuẩn bị để chia sẻ những đoạn thông thạo giáo lý nào ảnh hưởng đến em nhiều nhất. Đoạn đó dạy cho em điều gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

## Các Nguyên Tắc để Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh

Ôn lại các đoạn 5–12 của phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong *Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý* (năm 2022).